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วันที่ 1 เมษายน 2554 วันเริ่มต้นชีวิตใหม่ด้วยการท างานกับสถาบันที่มีคุณภาพและเป็นที่รู้จักของคนในประเทศไทยเป็นอย่างดี นั่นคือ
โรงพยาบาลรามาธิบดี ฉันท างานในโรงพยาบาลฯซึ่งเป็นหน่วยงานที่เทียบเท่ากับภาควิชาในคณะแพทยศาสตร์ ฉันท างานในหน่วยงานที่ช่ือว่า 
“โรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี” ในหน้าที่ของเจ้าหน้าที่ด้านการเงินการคลัง.....

นับเป็นก้าวแรกของฉันในการท างานจริง ๆ เพราะโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ไม่ได้มีหน่วยงานด้านนี้ มาก่อนเลย ฉันจึงต้องเข้ามาเริ่มงาน
โดยล าพัง ตั้งแต่เริ่มวางระบบบัญชี ระบบการเงิน เอกสารบัญชี และฉันบอกตัวเองเสมอว่า ต้องท าได้ ต้องส าเร็จ การเรียนรู้ด้วยตนเองของ ฉัน
จึงเริ่มต้นตั้งแต่การศึกษาข้อมูลเอกสารเก่าที่ได้รับมา สอบถามข้อมูลจากผู้ที่เกี่ยวข้อง และได้รับค าปรึกษาจากผู้ช านาญการของงานคลังค ณะฯ
ในเรื่องความหมาย ของงานเอกสารทางบัญชี ค าจ ากัดความของระบบบัญชีที่ใช้ส่ือสารกันในหน่วยงาน  จนสามารถเข้าใจและปฏิบัติงานได้อย่างดี 
และมีความสุขในการท างาน จากการที่ได้รับความรู้จากผู้เช่ียวชาญด้านการคลังของคณะฯ ท าให้ฉันได้รับมิตรภาพ ความสนิทสนม ความผูกผันที่ ดี
ต่อกัน จนฉันคิดว่าความรู้ที่ได้รับมาจากความตั้งใจถ่ายทอด จนท าให้ฉันประทับใจในความมีน้ าใจฉันท์พี่น้องไม่ใช่แค่ผู้ร่วมงาน

จนกระทั่งการท างานของฉันเข้าปีที่ 4 (พ.ศ. 2558)... การเปล่ียนแปลงก็เริ่มข้ึนอีกครั้ง ผู้บริหารได้แจ้งนโยบายของโรงเรียนฯ ว่าในอนาคต
โรงเรียนฯ มีแผนจะเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ นั่นหมายความว่า ความรับผิดชอบในการปฏิบัติงานในหน้าที่ของฉันจะเพิ่มข้ึนอีก นั่นคือ 
งานด้านการคลังในอนาคตที่จะเป็นคณะฯ ตลอดระยะเวลา ฉันจะต้องเรียนรู้ และท าความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับงานใหม่นี้กับงานคลังคณะฯ เพื่ อ
เตรียมความพร้อมที่จะเป็นกองทุนโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ในปีงบประมาณ 2559 ก่อนที่จะเปลี่ยนเป็นคณะพยาบาลศาสตร์ ซึ่งเป็นงานใหม่ที่
ท าให้ฉันกังวลมาก ๆ เพราะระบบบัญชีจะต้องใช้ ความละเอียดในการจัดท ารายงานด้านการเงินที่เกี่ยวกับ ...ระบบบัญชีงานคลัง ซึ่งฉันไม่เคย
มีประสบการณ์ด้านบัญชีรัฐบาลมาก่อน แต่ฉันก็ผ่านจุดนั้นมาได้ เพราะฉันได้เรียนรู้จากการปฏิบัติงานจริง ค้นคว้าความรู้เพิ่มเติมจากต า รา และ
ผู้ที่มีประสบการณ์ด้านนี้มาก่อน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาฉันท างานหน้าที่นี้แบบ ALONE มาถึง 8 ปี ฉันภูมิใจในงานที่ได้ท าในหน้าที่นี้มาก เพราะ
ฉันท ามันได้ดี และมีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน

ในเดือน ตุลาคม ปี 2562 โรงเรียนพยาบาลได้ “จัดตั้งหน่วยงานด้านการเงินการคลัง” และต้องท างานเกี่ยวกับงานด้าน “งบประมาณ”ด้วย
ซึ่งท าให้ปริมาณงาน และขั้นตอนการปฏิบัติงานเพิ่มมากข้ึน ตลอดระยะเวลา 8 ปีที่ท างานด้านนี้ “แบบ ALONE” ฉันไม่สามารถท างานคนเดียวได้
อีกต่อไป ท าให้ต้องมีผู้รับผิดชอบงานด้านการเงินการคลัง เพิ่มข้ึน และในปี 2563 ฉันได้ “ผู้ร่วมงานด้านการเงินการคลัง” ฉันจึงไม่ได้ ALONE อีก
ต่อไปแล้ว การท างานด้านการเงินการคลังมีความเป็นระบบมากยิ่งข้ึน โดยได้ร่วมงานกับทีมสารสนเทศของโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดีในการจัดท า
ระบบด้านงบประมาณที่ใช้ช่ือว่า RANSIS มีการร่วมคิดวางแผนระบบงบประมาณการเงินตั้งแต่ต้นน้ า กลางน้ า ปลายน้ า ตั้งแต่ระบบการขอ
ตั้งงบประมาณ การใช้งบประมาณ การรายงาน จนถึงการสรุปการใช้งบประมาณประกอบการตัดสินใจของผู้บริหาร 
จากวันที่เริ่มต้น.....จนมาวันนี้.....ฉันภูมิใจที่ฉันก้าวผ่านความไม่รู้ ความกังวลใจ มาได้ด้วยความพยายาม มุมานะ และความรักในองค์กร จนฉัน
สามารถท าให้องค์กรเกิดความเข้าใจงานด้านการเงินการคลังมากข้ึน ทุก ๆ เสียงเรียกเพื่อขอค าปรึกษา ทุก ๆ สายของโทรศัพท์ที่ดังขึ้น คือเสียง
เรียกของผู้ร่วมงานที่นึกถึงฉันเสมอเม่ือมีค าถามด้านการเงินการคลัง ปัจจุบันฉันรู้สึกเติบโตในองค์ความรู้ที่ฉันได้เรียนรู้ฉันภูมิ ใจในความพยายาม
เรียนรู้และความมุมานะในการเก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่ได้ตลอด 8 ปี ฉันสามารถท าให้ผู้ที่ “ไม่รู้ ไม่เข้าใจ” ได้มี “ความรู้และความเข้าใจ
ในการท างานได้มากยิ่งข้ึน” เพราะก้าวแรกของฉันก็มาจากความไม่รู้ ความไม่เข้าใจ มาก่อน การได้รับความรู้จากผู้มีความรู้ มันช่วยท าให้ ม่ันใจ
ในการท างานและมีความสุขกับงานที่ท าอยู่ จน ณ วันนี้ “ เมษายน  2565” ฉันท างานในหน้าที่นี้มา 11 ปีแล้วซินะ ก้าวแรกที่ฉันเริ่มต้น
งานก้าวแรกแบบ ALONE จนประสบความส าเร็จในการสร้างงานการเงินการคลังให้กับโรงเรียนพยาบาลได้ “มันเป็นความภาคภูมิใจอย่างมาก
ทีฉ่ันได้ใช้ความรู้ความสามารถที่ฉันมีท าให้กับองค์กรที่ฉันรัก”


